





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, linetoday)</p> <p>- นายยศกร ขุนภักดี เครือข่ายเยาวชนไม่เมื่อกัญชาและยาเสพติด (YNAC) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ สร. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... ตั้งแต่ 11-25 มิ.ย. ว่า แม้ว่าในร่างประกาศจะระบุว่า ข้อดอกกัญชาเป็นยาเสพติด แต่กลับระบุว่าเมล็ดกัญชาไม่เป็นยาเสพติด แสดงความเห็นว่าการจะต้องนำเมล็ดกลับไปเป็นยาเสพติดด้วย ซึ่งไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่มีการเปิดช่องนี้ไว้ แต่เชื่อว่ามีหลายคนได้ให้ข้อสังเกตนี้ไปในการตอบคำถามข้อที่ 8 ที่ระบุว่า "เห็นด้วยกับร่างประกาศเป็นส่วนใหญ่/มีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมบางส่วน" ทาง สร. ก็คงรับความเห็นไปแล้วไปปรับแก้ในร่างประกาศอีกครั้ง</p>	
<p><b>สร้างขวัญกำลังใจ</b></p> <p><b>แก้ปัญหาหนี้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, theagenda, trueid, linetoday, TNN, hfocus, newtv, thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดมทรรณแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 14 ที่ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย โดยนายสมศักดิ์กล่าวตอนหนึ่งว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร คือการแก้หนี้ให้กับบุคลากรที่เป็นหนี้กว่า 35,000 คนโดยการสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุข และ อสม.เข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ตลอดจนการไกล่เกลี่ยหนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจะมีการหารือ กับ กยศ.ในวันที่ 26 มิ.ย.67 เพราะถ้าบุคลากรปลอดหนี้ ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายขึ้น มีแรงมาดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ลดความกังวล และความเครียดในอนาคต</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ในหลวงทรงรับเด็กโรคหัวใจวัย 6 วัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, topnews, linetoday)</p> <p>-นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สร. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า หลังพบว่ามีเด็กทารกคลอดที่รพ.พุทธชินราช มีอาการหลังคลอดเขียว ภาวะหลอดเลือดใหญ่ของหัวใจสลับข้างกัน หัวใจห้องบนมีรูรั่ว หัวใจห้องล่างมีรูรั่ว อยู่ในภาวะอันตราย เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. และได้ขอส่งตัวมารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ล่าซุด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. มีความเป็นห่วงใย ได้สั่งการพลู.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ติดตามและเยี่ยมทารกแรกเกิดในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับผู้ป่วยทารกคลอดเมื่ออายุครรภ์ 37 สัปดาห์ นน.ตัว 2,200 กรัม จัดทีมแพทย์ดูแลรักษา ทั้งกุมารแพทย์โรคหัวใจ, กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และทีมพยาบาล ทำการตรวจรักษา เริ่มจากสวนหัวใจเพื่อขยายผนังห้องหัวใจด้านบน เพื่อลดอาการตัวเขียว จากนั้นรักษาด้วยวิธีผ่าตัดสลับทางเดินเส้นเลือดใหญ่ 2 เส้น ให้กลับมาเป็นปกติ และผ่าตัดปิดผนังหัวใจรั่ว จากนั้นผ่าตัดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากการผ่าตัดสำเร็จ เด็กจะหายเป็นปกติ ซึ่งครอบครัวปลาบปลื้มใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับบุตรเข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์.</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยมสุโขทัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังใจ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ในจ.สุโขทัย พร้อมกับติดตามผลการประเมินรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร การดำเนินการบำบัดพื้นผู้ป่วยยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจ.สุโขทัยมีความพร้อมในการบำบัดรักษาโดยสถานพยาบาลด้วยระบบ Metrix Program ครบทั้ง 9 อำเภอ มีการจัดตั้งศูนย์อภัยภูธร 2 แห่ง ที่ รพ.ทุ่งเสลี่ยมและรพ.คีรีมาศ จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชที่รพ.สุโขทัย และจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 100 แห่ง</p>	
<p><b>เปิดระบบคัดกรองมะเร็งปอด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดโครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT) เขตสุขภาพที่ 1 ที่รพ.นครพิงค์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ โดยมีปลัด สธ. ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 1 และประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่งเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตได้มากขึ้น รวมทั้งยังศึกษาเรื่องความคุ้มค่าในการใช้คัดกรองกลุ่มปอด เพื่อนำไปสู่การบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพต่อไป</p> <p>นพ.โอภาสกล่าวว่า จากการศึกษาทางคลินิกพบการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ด้วยวิธี Low dose CT ประจำปี ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ถึงร้อยละ 20 โดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ค้นหาในกลุ่มเสี่ยงอายุ 55-75 ปี ที่มีประวัติการสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ไม่เกิน 15 ปี ครอบครัวมีประวัติป่วยมะเร็งปอด รวมถึงผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่ รับการคัดกรองที่รพ.ที่มีเครื่อง CT Scan ทั้ง 8 จังหวัด ตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ก.ย.นี้</p>	
<p><b>ก้าวท้าใจ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus,theagenda) Thai</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024” พร้อมร่วมวิ่ง 5 กม. เชิญชวนร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี-ลดความเครียด-ลดโรค โดยมีปลัด สธ. อธิบดีกรมอนามัย ผู้จัดการ สสส. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ประธานสมาคมก้าวท้าใจ ผู้บริหารสธ. ผู้แทนบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน และนักวิ่งกว่า 8,000 คน เข้าร่วม ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร</p>	
<p><b>การปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษานายกฯ และประธานคกก.ปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้เข้าพบ นายกฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินการ โดยนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาฯ อัย.กล่าวว่า อัย.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการดำเนินการสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เช่น การลดความซ้ำซ้อนการอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา ที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของต่างประเทศ ทำให้ลดระยะเวลาค่าขอขึ้นทะเบียนที่อ้างอิงผลประเมิน WHO CRP จากยาใหม่ จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาถึง 310 วัน ลดเหลือเพียง 90 วัน การจัดให้มีช่องทาง Fast Track การยื่นคำขอนำเข้าสินค้ากลุ่มอาหาร เครื่องมือแพทย์และเครื่องสำอางเพื่อมาถ่ายทำภาพยนตร์ ผ่านระบบ e-Submission ซึ่งสามารถอนุมัติได้ภายใน 24 ชั่วโมง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ อัย. ยังเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานนำร่องเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการที่จะลดและไม่รับเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารทางนิติบุคคล สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปติดต่อทำธุรกรรมได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา</p>	
<p><b>โรคโควิด19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, thaitabloid )</p> <p>-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแนวโน้มผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นช่วงฤดูฝน แต่อาการไม่รุนแรง ย้ำกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องระวัง พร้อมกำชับ ร.ร. เน้นมาตรการตรวจคัดกรองเด็กเล็กทุกเช้า โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ( 9-15 มิ.ย.67) พบผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวในรพ. 2,881 ราย (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 119 ราย) ปอดอักเสบ 748 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 339 ราย เสียชีวิต 7 ราย</p>	
<p><b>วันไข่เลือดออกอาเซียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thestorythailand, thebetter)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรมควบคุมโรค และกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังเอกชน ได้แก่ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตรต่างๆ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรจากความร่วมมือ Dengue-zero ในงานวันไข้เลือดออกอาเซียน 2567 หรือ ASEAN Dengue Day 2024 ภายใต้แนวคิด “Dengue Hero towards Zero Death” เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงอันตรายของไข้เลือดออกที่ใกล้ตัวและวิธีการป้องกัน พร้อมชวนทุกคนมาเป็น “ฮีโร่” ช่วยกันส่งต่อแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกให้คนรอบตัว เพื่อลดอัตราการระบาดและทำให้อัตราการตายจากไข้เลือดออกเหลือศูนย์ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลก</p>	
<p><b>มาตรฐานचना</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1</p> <p>-เสนอข้อมูลสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดทำคู่มือวิชาการแนวทางการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ ซึ่งได้แนะนำหลักการเบื้องต้นขณะทำการอบचना ประโยชน์ ข้อควรระวังที่บ่งบอ่ย ได้แก่ หน้ามืด เป็นลม หมดสติ รวมถึงอาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของทั้งผู้ประกอบการและผู้รับบริการ และกลุ่มที่ต้องระวัง ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เพราะจะยิ่งทำให้เลือดหมุนเวียนผ่านหัวใจเร็วขึ้นถึงร้อยละ 50-70 คล้าย ๆ กับการเดินเร็ว, ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ห้ามทำเด็ดขาด โดยควรหลีกเลี่ยงดื่มทั้งก่อนและหลังการทำचना, ผู้ที่เป็นไมเกรน การอบไอน้ำอาจจะไปขยายเส้นเลือด ทำให้มีอาการปวดไมเกรนหลังการอบचनाได้ ส่วนผู้ที่ป็นไข้หวัดอยู่สามารถทำचनाได้ แต่ไม่ควรลงบ่อน้ำเย็น ทั้งนี้ คนที่ไม่แน่ใจว่าจะทำचनाได้หรือไม่ควรปรึกษาแพทย์</p>	
<p><b>แก้ปัญหาคคลินิกไม่ออกไปส่งตัว'</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ theactive</p> <p>-สภาผู้บริโรคประชุม ร่วมกับ สปสช. เพื่อหารือกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นปฏิเสธการออกไปส่งตัวผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีการหารือในประเด็นการขยายและพัฒนาศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง และกลไกคุ้มครองสิทธิระดับจังหวัด โดยการตั้งองค์กรสมาชิกสภาผู้บริโรค และหน่วยงานประจำจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายใน 8 ประเด็นขององค์กรผู้บริโรค ซึ่งจะประสานและดำเนินการร่วมกันต่อไป</p> <p>ด้านผู้แทนจาก สปสช.ชี้แจงถึงสาเหตุของปัญหาที่คลินิกไม่ยอมออกไปส่งตัวอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับระบบเบิกจ่ายที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสำหรับผู้บริโรคที่ได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการสุขภาพ เช่น คลินิกไม่ออกไปส่งตัว ถูกเรียกเก็บเงินค่าออกไปส่งตัวเอง โคนปฏิเสธการรักษา สามารถร้องเรียนกับ สปสช. ได้ที่เบอร์สายด่วน 1330 หรือร้องเรียนที่สภาผู้บริโรค สายด่วน 1502 ทั้งนี้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีการส่งตัวบัตรทอง เคยรวมตัวยื่นหนังสือติดตามการแก้ปัญหาหลัง สปสช. เปลี่ยนนโยบายใหม่ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 ซึ่งตอนนี้ผ่านไปเกือบ 2 เดือน ยังมีผู้ป่วยในเขตพื้นที่ กทม. ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้บริโรคสามารถติดตามรายละเอียดของเวทีแก้ไขปัญหาคคลินิกไม่ออกไปส่งตัวได้ที่หน้าเพจสภาองค์กรของผู้บริโรค</p>	
<p><b>วัคซีนโควิดกับมะเร็ง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพพรรษา</p> <p>-เสนอบทความ โดย หมอต่อ ระบุว่า มีรายงานจากประเทศญี่ปุ่นตอกย้ำความเชื่อมโยงของวัคซีน mRNA กับอัตราการตายสูงขึ้นอย่างผิดปกติของมะเร็งทุกชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนตามหลังการระดมฉีดเข็มสาม</p>	-
<p><b>คนมีรอยสักเพิ่มความเสี่ยงป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ linetoday)</p> <p>-รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มศว. โพสต์ว่า นักวิจัยจาก ลุนดีในสวีเดน ตรวจสอบพบว่า การสักเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 21% โดยศึกษาจากชาวสวีเดน 11,905 คน และพบว่า 2,938 คนเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่วงอายุ 20 - 60 ปี โดยองค์ประกอบของหมึกสักบางชนิดมีสารก่อมะเร็ง แม้ว่าจะไม่มีการพิสูจน์ความสัมพันธ์โดยตรงก็ตาม สารเคมีเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็งที่เป็นไปได้โดยองค์การอนามัยโลก และนักวิจัยคาดการณ์ว่า รอยสักจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบระดับต่ำในร่างกายอาจนำไปสู่มะเร็ง ซึ่งกลไกที่แท้จริงยังคงซับซ้อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม และว่าควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากพบอาการที่เกี่ยวข้องกับรอยสักควรต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ</p>	
<p><b>แอสตราเซนเนก้าร่วมมือกับรัฐบาลไทย จัดการโรคไม่ติดต่อ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ the-perspective</p> <p>-บริษัท แอสตราเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เผยแผนการลงทุนและความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี หลังจากหารือกับนายกฯ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.67 ที่กรุงเทพฯ โดยแผนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ เตรียมลงทุนประมาณ 6.2 พันล้านบาท (ประมาณ 168.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2569 เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ และพัฒนาการเข้าถึงด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่โรคไม่ติดต่อในประเทศไทย และยังเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นของบริษัทในการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>รถตู้พุ่งชนประสานงารถพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, สวท.91, linetoday, ch7, ch8, siamnews)</p> <p>- เมื่อเวลาประมาณ 22.30 น.คืนวันที่ 15 มิ.ย.67 สภ.เมืองบุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุรถตู้ชนรถพยาบาล รพ.ประโคนชัย บริเวณก่อนถึงแยกสวนนกเขตบ้านหัววัว ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย พบรถพยาบาลถูกชนบริเวณด้านขวาฝั่งชนขับ สภาพพังยับ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย คนขับ คนป่วย พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ เร่งนำส่ง รพศ.บุรีรัมย์ ส่วนรถตู้ที่ชน คนขับเสียชีวิต ทราบชื่อต่อมาคือ นายพิพัฒน์ อายุประมาณ 45 ปี เป็นครูสอนศิลปะโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ฝนหยุดตกใหม่ๆ ประกอบกับเป็นจุดที่เปลี่ยนจากถนน 4 เลนเป็น 2 เลน คาดว่าครุที่ขับรถตู้อาจจะไม่ทันสังเกต จึงพุ่งชนรถพยาบาลดังกล่าว</p>	